

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าก้อพลับพลาพิทยา

ผู้ศึกษา : รัชณี สุขสบาย

ปีที่ศึกษา : 2560

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่าน และการเขียนสะกดคำสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป ประชากรในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าก้อพลับพลาพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 14 แผน แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 ชุด แบบทดสอบวัดการอ่านและการเขียนสะกดคำสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาในครั้งนี้ สรุปผลได้ว่า

1. ผลสัมฤทธิ์การอ่าน การเขียนสะกดคำสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป ก่อนเรียนคะแนนร้อยละ 32.50 และ หลังเรียนคะแนนร้อยละ 90.50 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนของ

นักเรียนแล้วพบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและคะแนน ร้อยละคะแนน ความก้าวหน้าเท่ากับ 58.00

2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ($\mu = 2.80$ และ $\sigma = 0.37$)

กิตติกรรมประกาศ

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนสะกดคำสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าก้อพลับพลาพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ฉบับนี้ สำเร็จด้วยดีจากการให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุน แก้ไขข้อบกพร่องและให้กำลังใจ จากผู้อำนวยการ โรงเรียนและคณะครูโรงเรียนท่าก้อพลับพลาพิทยาเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณ เป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอขอบพระคุณคณะผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย นายวิรัตน์ สานุมิตร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางรัตนา ทุนชิงชัย ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(เวทยาสมิทธิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นางอังคณา ใจบุญมี ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดินดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลงานจนแล้วเสร็จ

ประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีจากรายงานการศึกษาฉบับนี้ ขอน้อมเป็นเครื่องบูชาพระคุณของ คุณพ่อ คุณแม่ ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน

รัชณี สุขสบาย

มิถุนายน 2561